
PWYLLGOR CRAFFU PLANT A PHOBL IFANC 
 
DYDD LLUN, 14 TACHWEDD 2022 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Bridgeman (Cadeirydd),  
Y Cynghorwyr Boes, Davies, Ferguson-Thorne, Hopkins, Joyce, 
Melbourne a/ac Simmons 
 

 Aelodau Cyfetholedig: Carol Cobert (Cynrychiolydd yr Eglwys yng 
Nghymru), Bridgid Corr (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr) a/ac 
Celeste Lewis (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr) 
 

 Emily Gao (Cyngor Ieuenctid Caerdydd) 
 

21 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Patricia Arlotte. 
 
22 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganodd y Cynghorydd Boes fuddiant personol yn Eitem 4 fel Llywodraethwr Ysgol 
Uwchradd Cantonian, a datganodd y Cynghorydd Davies fuddiant personol yn yr un 
eitem fel Aelod o'r Ward. 
 
23 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 2022 yn gofnod 
cywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
24 :   CYNLLUNIO TREFNIADAETH YSGOLION: CAMPWS Y TYLLGOED A 

DATBLYGIAD BAND B  
 
Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor y byddai'r eitem hon yn caniatáu i'r Aelodau 
ymgymryd â gwaith craffu cyn penderfynu ar ailddatblygiad Band B sy'n ymwneud â 
champws y Tyllgoed.  
  
Rhannwyd yr eitem yn ddwy ran, y cyntaf mewn sesiwn agored a'r ail mewn sesiwn 
gaeedig. 
  
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod 
Cabinet dros Addysg); Melanie Godfrey (Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes); 
Richard Portas (Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer Rhaglen Trefniadaeth Ysgolion); 
Michelle Duddridge-Friedl (Rheolwr Gweithredol: Strategaeth Rhaglen Trefniadaeth 
Ysgolion); Brett Andrewartha (Rheolwr Cynllunio Rhaglen Trefniadaeth Ysgolion); 
Jennie Hughes (Uwch Arweinydd Cyflawniad Cynhwysiant, E&LL); a Mian Saleem 
(Rheolwr Gweithredol, Capital Delivery, Datblygu Economaidd) i'r cyfarfod. 
  
Rhoddodd y Cynghorydd Merry ddatganiad i'r Aelodau yn rhoi trosolwg byr o'r 
cynllun, y credir mai dyma'r cynllun ysgol mwyaf yn y DU ac mae'n cynnwys tair ysgol 
a CAA. Bydd Ysgol Uwchradd Cantonian yn cael ei ehangu o 6FOE i 8FOE; Ysgol 
Arbennig Woodlands o 140 i 240 o leoedd i ddisgyblion; ac Ysgol Arbennig 
Riverbank o 70 i 112 o leoedd disgyblion.  



  
Rhoddodd Melanie Godfrey ddatganiad i'r Pwyllgor yn amlinellu uchelgais y prosiect 
a'r angen i ddilyniannu prosiectau i sicrhau y cânt eu cyflawni o fewn yr adnoddau 
fforddiadwy.  
  
Rhoddodd Richard Portas gyflwyniad i'r Aelodau a roddodd fanylion pellach am yr 
ailddatblygiad, gan gynnwys diweddariad ar gynnydd y prosiect; esboniad o'r prosiect 
a'r cynnydd mewn costau; amlinelliad o opsiynau amgen; ac amlinelliad o 
orchmynion gwaith cynnar.  
  
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelodau i ofyn cwestiynau:  
  

         Gofynnodd yr Aelodau am sicrwydd am y sefyllfa gyllidebol o ystyried yr 
amgylchiadau ariannol ansicr. Dywedodd swyddogion fod cynnydd mewn 
costau wedi cael ei amlygu a bod y prosiect yn fforddiadwy o fewn amlen 
Band B. Manylion pellach yn ymwneud â materion masnachol cyfrinachol.  

  
         Gofynnodd yr aelodau am wybodaeth am gynlluniau ar gyfer rheoli traffig ar 

Rodfa Doyle. Dywedodd swyddogion nad mynedfa Rhodfa Doyle fyddai’r prif 
fynedfa ar gyfer yr ysgolion ADY nac Ysgol Uwchradd Cantonian; byddai 
honno ar  Heol y Tyllgoed. Bydd mynedfa i gerbydau o Rodfa Doyle ar gyfer 
hyd at 5-6 car mewn amgylchiadau arbennig pan fydd rhieni angen mynd at eu 
plant. Bydd mynedfa dros dro i gerbydau hefyd trwy Rodfa Doyle yn ystod 
gwaith galluogi. 
  

         Gofynnodd yr aelodau am eglurhad ynghylch a fyddai bysiau'n rhedeg ar hyd 
Heol y Tyllgoed a Rhodfa Doyle yn ystod gwaith galluogi. Dywedodd 
swyddogion y byddai llwybr dros dro yn cael ei adeiladu o Heol y Tyllgoed i 
Rodfa Doyle.  
  

         Roedd gan yr aelodau ddiddordeb mewn clywed am gynlluniau i 
gydgynhyrchu'r prosiect gyda'r gymuned leol. Dywedodd swyddogion y 
gofynnwyd i gontractwyr ddangos sut y byddent yn dod â gwerth cymdeithasol 
i'r prosiect a'r ardal leol. Mae'r contractwr wedi ymrwymo i ddatblygu'r 
dyluniadau gyda'r ysgol a'r gymuned. Mae grŵp llywodraethu cymunedol i 
ddyrannu adnoddau yn erbyn ceisiadau i gefnogi'r gymuned yn cael ei sefydlu. 
Mae cynllun helaeth ar gyfer buddion cymunedol; ac mae targedau o fewn y 
tendr a ddatblygwyd gyda'r contractwr yn amrywio o deithio llesol i brofiad 
gwaith ar y safle. Bydd tŷ'r gofalwr yn cael ei drawsnewid yn gyfleuster i'r 
ysgol.  
  

         Gofynnodd yr aelodau am eglurhad ynghylch a oedd cyrff dŵr yn cael eu 
cynnwys fel rhan o'r cynlluniau. Dywedodd swyddogion fod angen i brosiectau 
cyfalaf gynnwys draenio cynaliadwy er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth. 
Felly, mae'n rhaid i ddyluniadau gwmpasu gwanhau addas. Nid yw hyn o 
reidrwydd yn golygu pyllau agored a allai gyflwyno risg o ran iechyd a 
diogelwch. Mae trafodaethau'n parhau o fewn y tîm ar y manylion. Bydd yna 
ryw fath o wanhau fydd yn llenwi ar adegau penodol o'r flwyddyn. 
  

         Roedd gan yr aelodau ddiddordeb yn gwybod a fyddai'r Cyngor yn defnyddio'r 
prosiect fel glasbrint ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol. Dywedodd 
swyddogion fod set o fanylebau dylunio wedi'u creu ar gyfer y prosiect, gan 



newid y ffordd y datblygwyd briffiau dylunio ar gyfer rhaglen yr ysgol. Cafodd y 
briff ei sbarduno gan weledigaeth addysg gref sydd wedi'i hefelychu mewn 
prosiectau wedi hynny. Mae cynlluniau llai yn dilyn yr un dull.  
  

         Roedd yr aelodau'n dymuno clywed beth oedd yn cael ei wneud yn wahanol i 
gyflawni nodau Sero Net. Dywedodd swyddogion fod targedau wedi'u nodi ar 
gyfer ynni wedi ei reoleiddio a heb ei reoleiddio. Y bwriad yw cynhyrchu 100% 
o'r ynni sydd ei angen i redeg yr adeilad ar y safle. Hwylusir hyn trwy wneud yr 
adeiladau'n hynod ynni-effeithlon. Bydd pob ardal to, yn ogystal â chanopïau 
ychwanegol, yn cael eu gorchuddio â phaneli ffotofoltäig. Yr ail darged yw 
lleihau'r carbon ymgorfforedig yn y prosiect.  
  

         Roedd gan yr aelodau ddiddordeb mewn gwybod pa wendidau a nodwyd yn y 
prosiect. Dywedodd swyddogion fod cofrestr risg wedi'i chostio mewn atodiad 
cyfrinachol o'r adroddiad. Yn gyffredinol mae'n debyg mai dymchwel ac 
asbestos yw'r prif risgiau. Mae Ysgol Uwchradd Cantonian yn meddiannu'r 
adeiladau fydd yn cael eu dymchwel. Bu'n rhaid gwneud gwaith ymwthiol i 
ddeall lefel yr asbestos yn yr adeilad, a bu'n rhaid cywiro’r ardaloedd dan sylw. 
Mae'n hanfodol i'r Cyngor bod momentwm y prosiect yn cael ei gynnal. Mae 
craffu yn rhan o'r broses. 
  

         Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar y cynlluniau ar gyfer myfyrwyr Ysgol 
Uwchradd Cantonian yn ystod y gwaith adeiladu. Dywedodd swyddogion y 
bydd adeiladau ysgol dros dro yn cael eu hadeiladu ar ochr ddeheuol y safle. 
Bydd hyn yn caniatáu i'r contractwr gau ochr ogleddol y safle i ffwrdd, 
dymchwel yr adeiladau yno ac adeiladu rhai newydd. Mae gwaith wedi'i wneud 
i sicrhau bod yr adeiladau dros dro yn addas ar gyfer cyfnod adeiladu'r 
prosiect.  
  

         Gofynnodd yr Aelodau am wybodaeth ynghylch a oedd cynlluniau i gynnal 
Asesiadau o'r Effaith ar Hawliau Plant ar brosiectau yn y dyfodol. Dywedodd 
swyddogion fod ymrwymiad i sicrhau bod Asesiad o'r Effaith ar Hawliau Plant 
yn cael ei gynnal ynghyd ag asesiadau eraill. Wrth symud ymlaen, bydd angen 
i'r Cyngor gynnal Asesiadau o'r Effaith ar Hawliau Plant wrth i reoliadau newid 
a sicrhau bod pob agwedd ar effaith prosiect yn cael ei hasesu i lywio gwaith 
cynllunio. 
  

         Roedd yr Aelodau'n dymuno cael cipolwg ar pam mai'r opsiwn presennol 
oedd yr un a ffefrir, ar drefniadau'n cael eu rhoi ar waith i sicrhau nad oedd 
effaith andwyol ar addysg plant yn ystod y gwaith adeiladu. Dywedodd 
swyddogion y byddai hyn yn cael ei drafod yn rhan gaeedig y sesiwn.  
  

         Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch y broses dendro a'r cyfle i 
newid agweddau ar y dyluniad yn dilyn dyfarnu'r contract. Dywedodd 
swyddogion fod y paramedrau cyfreithiol wedi'u nodi yn Atodiad 2. 
  

         Trafododd yr Aelodau effaith lleoli dwy ysgol ADY gyda'i gilydd pan na fydd 
modd cyflawni Teithio Llesol disgyblion o bosibl oherwydd naill ai agosrwydd 
neu allu. Dywedodd swyddogion fod y prosiect yn rhan o set ehangach o 
gynigion sy’n cael eu cyflwyno o ran darpariaeth ADY. Mae'n bwysig bod 
lleoedd yn cael eu darparu gan fod angen sylweddol yn dod drwodd. Mae 
ysgolion Riverbank a Woodlands eisoes yn cael eu hehangu oherwydd mwy o 



angen a bydd hyn yn helpu gyda'r pontio i'r adeilad newydd. Mae yna hefyd 
CAAau sy'n darparu lleoedd pwrpasol ar draws y ddinas. Mae ysgolion prif 
ffrwd hefyd yn gyfrifol am weithio gyda phlant ag anghenion arbennig.  
  
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau bod y Cyngor yn hyrwyddo Teithio Llesol i 
ddysgwyr ag ADY lle bo hynny'n bosibl. Mae gwaith yn cael ei wneud i 
ddarparu hyfforddiant teithio annibynnol yn enwedig gyda disgyblion hŷn, a 
bydd rhai o ddisgyblion hŷn Woodlands yn cael eu hannog i deithio'n 
annibynnol. Bydd angen cludo nifer o ddisgyblion iau i'r safle, ond dyna 
fyddai'r angen ble bynnag y mae’r ysgolion yn cael eu lleoli. Mae llawer o 
feddwl yn mynd i mewn i ddyluniad man gollwng trafnidiaeth AAA.  
  

         Gofynnodd yr Aelodau am fwy o wybodaeth am gynlluniau i ddatblygu i fod yn 
hyb cymunedol ac amlasiantaethol, ac a oedd gwaith yn cael ei wneud gyda'r 
bwrdd iechyd a rhanddeiliaid eraill i sicrhau bod dyluniadau'n ystyried eu 
hanghenion. Dywedodd swyddogion mai’r bwrdd iechyd oedd un o'r 
partneriaid allweddol yn datblygu'r hyb amlasiantaethol a'i fod wedi bod yn 
asesu faint o adnoddau y gallent eu rhoi i'r campws. Mae'n gampws 
cymunedol a'r bwriad yw sicrhau ei fod ar gael i'r gymuned gymaint â phosibl.  
  
Rhoddwyd gwybod i'r aelodau y bydd caffi cymunedol ar agor yn ystod y 
diwrnod ysgol, a bydd modd archebu cyfleusterau eraill fel y neuadd 
chwaraeon, yr ystafell fwyta a'r hyb canolog. Bydd diogelu yn cael ei sicrhau 
ym mhob ardal sydd ar agor i'r cyhoedd.  
  
Codwyd y cwestiwn a ellid trefnu ymweliad ag adeilad ysgol newydd.  
  

         Gofynnodd yr aelodau am wybodaeth am y maes chwarae therapi 
galwedigaethol. Dywedodd swyddogion fod hyn yn cynnwys gardd 
synhwyraidd ac y byddai'n agored i'r gymuned. Mae gwaith yn cael ei wneud i 
sicrhau bod y cyfleuster yn cwmpasu sgiliau bywyd i ddisgyblion ADY, fel 
gweithdy beicio a chyfleuster golchi ceir, ac Ysgol Goedwig. Bydd y draenio 
cynaliadwy yn cwmpasu ardal bioamrywiaeth.  
  

Symudodd y Pwyllgor i sesiwn gaeedig i drafod gwybodaeth yr ystyrir ei bod wedi’i 
heithrio, yn unol â pharagraffau 14 a 21 o Ran 4 o Atodlen 12a Deddf Llywodraeth 
Leol 1972.  
  
PENDERFYNWYD: 
  
Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y Pwyllgor yn mynegi eu 
sylwadau a'u harsylwadau a gasglwyd yn ystod y ffordd ymlaen. 
 
25 :   COVID19 - ADFER YN YR YSGOLION  
 
Gohiriwyd yr eitem hon tan gyfarfod y Pwyllgor ar 13 Rhagfyr 2022.  
  
Cytunodd y Pwyllgor i wneud cais bod pennaeth o arc ddeheuol y ddinas yn cael 
gwahoddiad i annerch y Pwyllgor yn ogystal â phenaethiaid Ysgol Uwchradd 
Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Gynradd Radur. 
 
 



26 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Nid oedd unrhyw faterion brys i’w trafod. 
 
27 :   Y FFORDD YMLAEN  
 
Trafododd yr Aelodau’r wybodaeth a dderbyniwyd gan nodi nifer o broblemau y 
cytunai’r Cadeirydd fyddai’n cael eu cynnwys yn y llythyrau fyddai’n cael eu hanfon, 
ar ran y Pwyllgor, at yr Aelodau Cabinet a’r Swyddogion perthnasol. 
 
28 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 13 Rhagfyr 2022. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.10 pm 
 


